

Số: 24/TB-UBND

Hòa Phong, ngày 20 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn xã

Thực hiện Công văn số 55/VHTT ngày 19/3/2025 của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mỹ Hào về việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban, ngành đoàn thể xã, đài truyền thanh xã và các thôn thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền với các nội dung sau:

1. Tuyên truyền Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Kết luận số 123-KH/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Kết luận số 97-KH/TW ngày 05/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương đảng; Kế hoạch số 391-KH/TU ngày 27/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 123-KH/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 (gửi kèm Công văn). Thông tin phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

2. Tuyên truyền kế hoạch hành động thực hiện Kinh tế tuần hoàn tỉnh Hưng Yên năm 2025

Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh về thực hiện kinh tế tuần hoàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2035 (gửi kèm Công văn).

3. Tuyên truyền Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn xã

Tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Dược, hoạt động khoa học công nghệ và xu hướng hội nhập trong lĩnh vực Dược.

Tuyên truyền đến người dân về việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, rõ nguồn gốc; về chất lượng, an toàn, hiệu quả và giá hợp lý của thuốc sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm thuốc, dược liệu đặc hữu mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam.

4. Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn thị xã năm 2025

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản pháp luật về công tác PCCC và CNCH; vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng

của công tác PCCC và CNCH đối với an sinh và trật tự an toàn xã hội; trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ sở, cán bộ công nhân viên, người lao động đối với công tác PCCC và CNCH; các hành vi bị nghiêm cấm và hình thức xử lý đối với những hành vi vi phạm các quy định về PCCC và CNCH.

Tuyên truyền những kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH, nhất là liên quan đến điện, xăng dầu, khí dầu mỏ lỏng và các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ quan, đơn vị, trường học; chợ, trung tâm thương mại; nhà ở, hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cao tầng, khu dân cư tập trung; những điều kiện đảm bảo an toàn khi thoát nạn.

5. Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2025

Tuyên truyền các văn bản của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2025; các công ước, văn kiện quốc tế liên quan đến phòng, chống mua bán người.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử lành mạnh, lên án những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, gian lận thương mại, lừa đảo trên không gian mạng; tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm xâm phạm sở hữu; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người; các tệ nạn cờ bạc, mại dâm...

Tuyên truyền về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người (30/7)”.

Tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là phương thức, thủ đoạn mới; hậu quả gây ra cho nạn nhân và xã hội để mọi người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng và kịp thời phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin hoạt động của bọn tội phạm với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Căn cứ các nội dung trên, UBND xã đề nghị các ban, ngành đoàn thể xã, đài truyền thanh xã và các thôn chủ động phối hợp và triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - HĐND - UBND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các Ban, ngành đoàn thể xã;
- Các thôn;
- Đài Truyền thanh xã;
- Lưu: VP, VHXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đình Khánh

